
Mae’n bwysig iawn cael Academi Heddwch yng Nghymru fel yn wir ymhob gwlad trwy’r 
byd.  Y dyddiau hyn, gydag economi Prydain mor ansicr a thoriadau’n digwydd o fewn 
Llywodraeth Leol a’r Gwasanaeth Iechyd fel ei gilydd, oni fyddai’n gwneud synnwyr i dorri’r 
gwariant ar amddiffyn a chanolbwyntio ar edrych ar ôl y tlawd yn ein cymunedau. 
  
Rhof fy nghefnogaeth lwyr i sicrhau Academi Heddwch. 
Awel Jones 
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